

Số: 206 /BC-UBND

Lý Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

V/v tổng kết, đánh giá thi hành Luật Trồng trọt

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1371/SNNPTNT-TTBVTV ngày 08/4/2024 về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Trồng trọt, UBND huyện Lý Sơn báo cáo một số nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỒNG TRỌT

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trồng trọt

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và các thôn triển khai thực hiện kế hoạch trong từng lĩnh vực cụ thể, theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cơ quan tuyên truyền: Tổ chức đưa tin về kế hoạch thực hiện kịp thời, chính xác, nhằm thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện trên toàn huyện. Đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện đã mở được 08 lớp học tập, quán triệt triển khai Luật Trồng trọt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, với gần 800 lượt người tham dự. Ngoài việc tổ chức học tập, quán triệt, các địa phương, đơn vị đã có nhiều hình thức tuyên truyền đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị tổ chức phổ biến cho đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thông qua sinh hoạt tổ chức đoàn thể, hội thi, tuyên truyền cổ động. Công tác tuyên truyền được địa phương tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu, gắn với tuyên truyền cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi thực hiện Ban thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đã sản xuất hơn 1200 tin và 425 bài, phóng sự lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình thời sự và chuyên mục phát sóng hằng ngày trên sóng truyền thanh của huyện, đồng thời cộng tác tin, bài với Báo, Đài cấp trên; hàng chục lớp tập huấn, hội nghị có nội dung đến nông nghiệp trồng trọt.

2. Công tác ban hành văn bản

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày

31/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sau khi triển khai thực hiện Luật Trồng trọt, huyện đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Để triển khai thực hiện Luật Trồng trọt UBND huyện Lý Sơn ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/5/2021 về việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Lý Sơn; ngày 03 tháng 8 năm 2020 ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình kỹ thuật trồng tỏi mang chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THI HÀNH LUẬT TRỒNG TRỌT

1. Về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động trồng trọt tại địa phương (cấp huyện)

- Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn đã phân công 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách lĩnh vực nông nghiệp làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về trồng trọt trên địa bàn huyện. Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt đối với trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị liên quan...

- Đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Ngày 12 tháng 3 năm 2019 UBND huyện Lý Sơn ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Sơn tại Quyết định số 301/QĐ-UBND; hiện nay Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Sơn có chức năng nhiệm vụ theo Quyết định 2106/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phân công nhiệm vụ các viên chức chuyên môn theo vị trí việc làm trong đó số viên chức chuyên môn trồng trọt và bảo vệ thực vật 02 người (01 phó giám đốc và 01 viên chức) trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện.

2. Chỉ đạo, tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động trồng trọt của địa phương

a) Chính sách về hoạt động trồng trọt: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát diện tích vùng trồng để bố trí diện tích vụ mùa, vận động người dân khai thác tiềm năng đất đai, mở rộng diện tích và đa dạng các loại cây trồng vụ đông; chỉ đạo trồng cây hành, tỏi và cây màu trong khung thời vụ tốt nhất. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, nắm chắc cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, dự báo tình hình sâu bệnh hại; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo phòng trừ hiệu quả, hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của thời tiết và sâu bệnh. Đẩy mạnh triển khai hiệu quả

những chính sách hỗ trợ hiện có; xây dựng các mô hình trình diễn giống cây trồng mới, tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng trong các vụ mùa. Tiếp tục triển khai cứng hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa mương thoát nước kết hợp với đường đi nội đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

b) Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt và Hợp tác, liên kết sản xuất: Mô hình Sản xuất tối theo phương thức không thay đất đỏ Bazan và cát san hô theo hướng hữu cơ đã được Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông tin nghiên cứu thành công.

Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2020, kinh phí thực hiện: 1.750.000.000 đồng). Hồ sơ đăng ký CDĐL tỏi Lý Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận và được cấp “Giấy Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý” số 00081 theo Quyết định số 2421/QĐ-SHTT, ngày 29/6/2020. Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tổ chức, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả CDĐL tỏi Lý Sơn đã được UBND huyện ra quyết định ban hành văn bản. Phổ cập, quảng bá và phát triển thương mại sản phẩm tỏi Lý Sơn mang chỉ dẫn địa lý “Lý Sơn” cho nhân dân, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ tỏi trong và ngoài tỉnh.

Phối hợp Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản và chế biến tỏi Lý Sơn” Mục tiêu chung của đề tài là xác định được giải pháp khoa học và công nghệ đồng bộ để phát triển sản phẩm tỏi Lý Sơn bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái cho huyện đảo Lý Sơn. Thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất hành tím thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình nông thôn mới, đã cung cấp giống hành tím hỗ trợ các dự án liên kết theo kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

c) Phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Tình hình sản xuất trồng trọt từ đầu năm 2020 đến nay tiếp tục phát triển tốt, các đối tượng cây trồng chủ lực tỏi, hành tiếp tục phát triển mạnh được nâng cao năng suất chất lượng đem lại thu nhập ổn định cho người dân; tuy nhiên sản phẩm tỏi tiếp tục gặp khó khăn khi thị trường giá bấp bênh, diện tích tiếp tục thu hẹp, tuy nhiên diện tích sản xuất vẫn cơ bản được duy trì. Đến cuối năm 2023 giá trị trồng trọt (giá thực tế) 274.542 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị trồng trọt sản xuất bình quân hằng năm tăng từ 2-3%; chiếm: 8-9% trong tổng giá trị sản xuất các ngành, tổng diện tích trồng trọt trên địa bàn huyện 1145ha trong đó: Cây Tỏi trồng 314 ha đạt 100% so kế hoạch, năng suất đạt 78.7 tạ/ ha, sản lượng đạt 2.471,2 tấn, tăng 295% so cùng kỳ năm 2023, tăng 0,17% so kế hoạch, cây Hành diện tích gieo trồng 560ha năng suất đạt 139.6 tạ/ha sản lượng 7.384 tấn, cây Ngô diện tích gieo trồng 18 ha năng suất

74,78 tạ/ha sản lượng đạt 134,6 tấn, cây Dưa hấu diện tích gieo trồng 24 ha năng suất đạt 182 tạ/ha sản lượng 438 tấn, cây Rau muống trồng 22ha năng suất đạt 25 tạ/ha, sản lượng 55,1 tấn, cây Đậu phộng trồng 207ha năng suất đạt 34,3 tạ/ha sản lượng 710 tấn.

Nhìn chung công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo định hướng tái cơ cấu, chuyển đổi diện tích sản xuất các loại cây trồng kém hiệu quả, giống có năng suất thấp, chất lượng kém sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đây mạnh thu hút đầu tư, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tăng cường quản lý chất lượng giống, vật tư đầu vào nông nghiệp. Ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, nắm chắc cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng, tăng cường chế độ thông tin báo cáo về tình hình sản xuất trồng trọt, chủ động hướng dẫn và phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại, không để lây lan phát sinh thành dịch. Từ đầu năm 2020 đến nay các nhiệm vụ chỉ đạo, phát triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng cơ bản được UBND huyện Lý Sơn triển khai đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tuy tình hình dịch Covid-19 đã có những tác động rõ rệt đến sản xuất, tuy nhiên với các giải pháp được triển khai kịp thời, hoạt động sản xuất của người dân chỉ bị ảnh hưởng cục bộ trong thời gian ngắn vào năm 2021. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai cơ bản hiệu quả, dù gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Đánh giá về kết quả đạt được

- Từ ngày 01/01/2020 đến nay đã thực hiện tốt việc triển khai thi hành Luật trồng trọt trên địa bàn huyện như, tập trung sản xuất cây trồng chủ lực kết hợp với lợi thế của địa phương là cây hành và tỏi theo hướng an toàn, bền vững, chú trọng nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng, tiến tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch và tập trung.

- Đổi mới và cải tạo giống cây trồng: Tiến hành chọn lọc các giống cây trồng chất lượng, chịu hạn, thích ứng với sự biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng. Ngoài ra, để tăng năng suất hành, bà con Nhân dân đã nhập giống hành từ miền Nam về trồng (rất phù hợp với thổ nhưỡng và kỹ thuật canh tác của địa phương).

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng năng suất; thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nhằm tiết kiệm nước, giảm công lao động, ít tác động đến quá trình sinh trưởng của cây trồng, tăng năng suất trong nông nghiệp, địa phương đã ứng dụng mô hình bón phân mưa bán tự động trên diện rộng (khoảng 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp) mang lại hiệu quả kinh tế trong ngành trồng trọt. Ngoài áp dụng hệ thống bón phân mưa bán tự động, Nhân dân còn áp dụng các tiến

bộ của khoa học kỹ thuật như bình phun thuốc bằng điện, cập nhật và theo dõi tình hình thời tiết thông qua mạng di động kết nối internet để chủ động trong việc sản xuất. Bên cạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì một số khâu sản xuất chưa thể áp dụng khoa học kỹ thuật như khâu làm đất, trồng trọt vẫn còn làm thủ công; các hoạt động chế biến, bảo quản nông sản vẫn còn thực hiện theo truyền thống.

- Nhìn chung trong lĩnh vực trồng trọt đến nay đạt nhiều kết quả tích cực, đều tăng hơn so với năm trước và đạt được kế hoạch đề ra,

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cũng còn nhiều hạn chế nhất định, nền kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng thiếu bền vững: giá tối thấp, sản xuất nông nghiệp còn canh tác theo lối truyền thống, phát triển nông nghiệp thiếu bền vững, giá đầu tư cho sản xuất nông nghiệp cao, giá cả nông sản bấp bênh, trồng hành, tỏi còn mang tính truyền thống (thay cát trắng và đất thịt), nhãn hiệu Tỏi Lý Sơn thường xuyên bị xâm phạm, mạo danh.

+ Hạ tầng nông nghiệp hiện chỉ có Hồ chứa nước Thới Lới cung cấp nước tưới cho 60-70 ha/vụ đất sản xuất nông nghiệp, nguồn nước dự trữ phụ thuộc vào lượng nước mưa nên nguy cơ thiếu nước cao.

+ Sản xuất ngành nông nghiệp thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai.

+ Công tác xây dựng, hình thành, phát triển chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua chỉ dừng lại ở mức liên kết của các nhà sản xuất, kinh doanh có điều kiện kinh tế và quy mô sản xuất lớn, sự liên kết chưa được ổn định và duy trì phát triển, nhiều mô hình liên kết tồn tại trong thời gian ngắn, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ các hộ tham gia liên kết sản xuất thấp so với số hộ nông dân sản xuất nông nghiệp trên toàn huyện. Mối liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà phân phối trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn còn lỏng lẻo, sản phẩm chưa tiêu thụ được nhiều, giá trị gia tăng chưa cao, Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm trên địa bàn huyện có quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún; nhận thức của một bộ phận người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản còn chưa đầy đủ dẫn đến việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp còn ít.

- Nguyên nhân:

+ Về công tác chuyên dịch cơ cấu cây trồng vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nguồn lực nhà nước.

+ Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ xuất hiện ngày càng nhiều với cường độ mạnh, do đó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất trồng trọt của địa phương.

+ Việc lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để trà trộn tỏi từ địa phương khác nhằm trục lợi ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi nên làm giảm uy tín tỏi Lý Sơn dẫn đến giá tỏi thấp, thu nhập của người nông dân giảm sút.

+ Công tác chuyển giao khoa học công nghệ còn chậm, chưa tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị tăng thêm cho sản phẩm. Một số lĩnh vực đã có công nghệ mới nhưng chậm hoặc ít được chuyển giao vào sản xuất.

- **Nguyên nhân khách quan:** điều kiện thời tiết không thuận lợi; dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch trong năm 2020 - 2021; nhu cầu về nước ngọt ngày càng gia tăng dẫn đến tình trạng khai thác quá mức so với trữ lượng cho phép; chưa có phương pháp sản xuất mới hiệu quả hơn phương thức canh tác tỏi theo truyền thống, nguồn phân hữu cơ để áp dụng sản xuất hành, tỏi sạch theo hướng hữu cơ tại huyện khan hiếm; nhận thức của nông dân về liên doanh, liên kết hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp chưa cao. Nông dân chưa thấy được lợi ích lâu dài của việc liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; doanh nghiệp chưa chú trọng vào khâu đầu tư vùng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng sản xuất bền vững.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- UBND tỉnh chỉ đạo cho các sở ngành tăng cường công tác dự báo và cung cấp thông tin thị trường nông sản để địa phương có định hướng sản xuất nông nghiệp phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời có cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp tại địa phương.

- Quan tâm hỗ trợ địa phương các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đặc biệt là sản xuất tỏi theo hướng nông nghiệp sạch nông nghiệp hữu cơ và phương pháp phòng trừ hiệu quả cho từng loại sâu bệnh trên cây hành, tỏi cho người dân Lý Sơn.

Trên đây là Báo cáo tổng kết đánh giá thi hành Luật Trồng trọt trên địa bàn huyện Lý Sơn./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: C, PCVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Ninh